



เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมกรรมการ CA 426 ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) โดยมี **นายสมชาย แสวงการ** ประธานคณะกรรมการเป็นประธานการประชุม ซึ่งมีประเด็นสำคัญ ดังนี้



### พิจารณาติดตามแนวทางการบริหารจัดการดูแลผู้ต้องขังของระบบกรมราชทัณฑ์ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม

คณะกรรมการได้พิจารณาศึกษาประเด็นการเปิดเผยข้อมูลอาการป่วยและการรักษาพยาบาลของผู้ต้องขัง/นักโทษ โดยเชิญผู้แทนจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) และสำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการมาร่วมหารือแลกเปลี่ยนประเด็นดังกล่าว โดยที่ประชุมมีความเห็นว่า

- คณะกรรมการมีหน้าที่และอำนาจในการเรียกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาขอหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาอยู่ได้ และเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพ การรักษาพยาบาล หรือรายงานการแพทย์ของผู้ต้องขังหรือนักโทษสามารถแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้งหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิญญาว่าด้วยสิทธิผู้ป่วยของแพทยสมาคมโลก และปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. ๑๙๔๘

- หากมีการตีความว่า คณะกรรมการไม่สามารถเรียกข้อมูลส่วนบุคคล และเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคล ไม่อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อคณะกรรมการได้ กลไกการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินตามหลักการแบ่งแยกอำนาจในระบบประชาธิปไตยย่อมสิ้นผลบังคับ

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและประชาชนโดยรวม

- โดยคณะกรรมการจะนำข้อสรุปหน้าที่และอำนาจในการเรียกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นดังกล่าว ไปประกอบการพิจารณาติดตามแนวทางการบริหารจัดการดูแลผู้ต้องขังของระบบกรมราชทัณฑ์ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม



## พิจารณาการเสวนา เรื่อง “การปรับเป็นพินัยกับการลดอุบัติเหตุทางถนน สิทธิความปลอดภัยในการเดินทางของคนไทย”

คณะกรรมการธิการและคณะกรรมการบูรณาการกู่ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา เห็นว่า พระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ.๒๕๖๕ ได้มีผลบังคับใช้แล้ว และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในมาตรการปรับเป็นพินัย มีแนวทางการกำหนดมาตรฐานการปรับเป็นพินัยกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่ชัดเจน และเพื่อสร้างวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนให้มีการคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งต่อตนเองและเพื่อนร่วมทาง จึงเห็นควรจัดเสวนา เรื่อง “การปรับเป็นพินัยกับการลดอุบัติเหตุทางถนน สิทธิความปลอดภัยในการเดินทางของคนไทย” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม B1-1 อาคารรัฐสภา และผ่านโปรแกรม Zoom Meetings



## พิจารณาติดตาม เรื่อง การคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค กรณีการจำหน่าย น้ำมันเชื้อเพลิงของสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

คณะกรรมการธิการ โดยคณะอนุกรรมการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ได้มีการติดตามประเด็นกรณีการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เป็นไปตามมาตรฐานการชั่ง ตวง วัด ซึ่งเห็นว่าประชาชนในฐานะผู้บริโภคควรต้องได้รับการคุ้มครองจากกรณีดังกล่าว ดังนั้น จึงเห็นควรเดินทางไปศึกษาดูงาน เรื่อง การคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค กรณีการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ในวันศุกร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบางจาก คอร์ปอเรชั่น กรุงเทพมหานคร เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการและมาตรฐานการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และประชาสัมพันธ์สร้างเชื่อมั่นให้ประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภค

